



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ 27 สิงหาคม 2561

เรื่อง	สื่อ
1. ส่อง 15 มิสเตอร์เกษตร แก่ใจทย์ราคาสินค้าครึ่งปีหลัง	ประชาชาติธุรกิจ
2. สศก.เผยดัชนีรายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้น คาดเดือน ก.ย. แนวโน้มยังอยู่ในเกณฑ์ดี	ข่าวสด
3. รายได้เกษตรกรเพิ่มต่อเนื่อง สศก.คาดแนวโน้มเดือนกันยายนยังอยู่ในเกณฑ์ดี	แนวหน้า
4. นายกาแฮปปีเกษตรกรพอใจนาแปลงใหญ่	แนวหน้า
5. คอลัมน์ ชาวสัน: 'บักตู' ปลื้มนาแปลงใหญ่ช่วยลดต้นทุน	ไทยโพสต์
6. ชงกรม.ซื้อเรือประมงคืน 680 ลำ	กรุงเทพธุรกิจ
7. นายกาพอใจระบบนาแปลงใหญ่	ไทยรัฐ
8. ชาวบ้านลอตแรก 114ร ายเฮ!ได้ที่ดินทำกิน	แนวหน้า
9. โฉว์สินค้าเกษตรเวทีมวยไทยไฟท์	ข่าวสด
10. มกอช.หนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ 5 ปี ...	สยามรัฐ
11. 'ชุมชนปางห้าโมเดลต้นแบบ บูมเที่ยวเมืองรองเชียงราย	กรุงเทพธุรกิจ
12. คณะผู้แทนสมาคมไหมสาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมประชุมความร่วมมือ...	มติชน

\*\*\*\*\*



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

หัวข้อ : ส่ง 15 มิสเตอร์เกษตร แก้โจทย์ราคาสินค้าครึ่งปีหลัง

วันที่ : จันทร์ 27 สิงหาคม 2561

ฉบับที่ : 5074 หน้า : 3(บนซ้าย)

# ส่ง 15 มิสเตอร์เกษตร แก้โจทย์ราคาสินค้าครึ่งปีหลัง

**ส่ง** การบ้านปฏิรูปภาคเกษตร “15 มิสเตอร์สินค้าเกษตร” ถึงแนวทางการทำงานเชิงรุก ภายหลังที่ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี สั่งตั้งมิสเตอร์สินค้าเกษตรไปเมื่อต้นปี เน้นย้ำว่าต้องเร่งบูรณาการร่วมเอกชนระบายสินค้า หากเกิดปัญหาราคาสินค้าพืชเศรษฐกิจ ล้นตลาด ราคาตกต่ำ เกษตรกรขาดทุน จะต้องมีคนรับผิดชอบ ซึ่งในลำดับหน้า มิสเตอร์สินค้าเกษตรต้องรายงานความก้าวหน้าต่อนายสมคิด ในการประชุม “กองทุนฟื้นฟูฯ” อีกครั้งที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

**ปี'61 ไม่ประดับพืชมดาวรุ่ง**

**นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข**

เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ระบุว่า ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ในไตรมาส 2 ปี 2561 ขยายตัว 6.2% โดยเฉพาะสาขาพืช ปศุสัตว์ ประมง ขยายตัวเพิ่มขึ้นด้วยปัจจัยสภาพอากาศที่ดี และพืชไม้ดอกที่มาจาก การสำรวจไม้ดอกไม้ประดับย้อนหลัง 3-5 ปี พบว่าอัตราการเติบโตต่อเนื่อง เช่น มะลิ ดาวเรือง สวนทาง “กล้วยไม้” ที่ 5 ปีที่ ผลผลิตและส่งออกลดลงฮวบ ยอดสั่งซื้อลดลง มิสเตอร์ไม้ดอกจึงต้องเตรียม จัดทำยุทธศาสตร์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ ฉบับใหม่ 2562-2564 เพื่อแก้ปัญหา พร้อมทำแผนดึงดูดตลาดหลักสหรัฐ ญี่ปุ่น ให้กลับมาทั้งในและต่างประเทศ ในสัดส่วน 50/50

ส่วนปศุสัตว์ยังมีอนาคต โดยเฉพาะ ไก่เนื้อได้รับอานิสงส์จากต้นทุนอาหารสัตว์ที่ลดลง และส่งออกเงินมากขึ้น ประกอบกับเพิ่มตลาดตะวันออกกลาง ส่งผลให้ปีนี้น่าจะส่งออกได้เกินเป้า 8.2 แสนตัน มูลค่า 1.04 แสนล้านบาท จับตามูลผลิตข้าว-ปาล์มล้น

อย่างไรก็ตาม โค้งสุดท้ายของปี ต้องจับตาข้าว-ยาง-ปาล์ม โดยเฉพาะ ยางพารา ที่มีปัจจัยภายนอกกดดัน โดยแม้ว่าปีนี้เป็นปีทองของข้าวหอมมะลิ ซึ่งช่วงครึ่งปีแรก 2561 ผลผลิตที่มึ้นน้อยทำให้ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิ



**วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข**

ทะลุขึ้นไปถึงตันละ 14,934 บาท แต่ในช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2561 ผลผลิตข้าวเปลือกนาปีฤดู 2561/2562 จะทยอยออกสู่ตลาด จึงต้องเตรียมมาตรการรับมือทั้งโครงการสินเชื่อเพื่อชะลอการขายไว้รองรับ

ส่วนผลผลิตปาล์มน้ำมันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็น 15.40 ล้านตัน จากปีก่อน 14.24 ล้านตัน หรือคิดเป็นน้ำมันปาล์มดิบ 2.71 ล้านตัน เมื่อรวมกับสต็อกในปีที่ผ่านมา 4.8 แสนตัน จะมีน้ำมันปาล์มดิบทั้งหมด 3.19 ล้านตัน สูงกว่าความต้องการใช้ที่มีระดับ 2.34 ล้านตัน และสูงกว่าระดับสต็อกที่เหมาะสม 2.5 แสนตัน ดังนั้น โจทย์ที่มิสเตอร์ปาล์มต้องผลักดันส่งออกให้ได้อย่างน้อยเดือนละ 50,000 ตัน

**ห่วงสงครามการค้าลดราคาขาย**

ขณะที่สินค้ายางพาราปี 2561/2562 คาดว่าจะมีการปลูกเพิ่มขึ้นจาก 19.2 ล้านไร่ เป็น 20.1 ล้านไร่ และกรีดยางได้เพิ่มขึ้นจาก 4.5 เป็น 4.9 ล้านตัน แต่ทว่า กระทบในฐานะมิสเตอร์ยางระบุว่าปริมาณยางออกสู่ตลาดน้อย เนื่องจากมีฝนตก

ชุกเป็นอุปสรรคต่อการกรีดยาง ส่วนมาตรการแก้ปัญหาราคายางทั้งโครงการสนับสนุนสินเชื่อผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ยาง วงเงิน 15,000 ล้านบาท ยังมีข้อจำกัด ทำให้มีผู้ประกอบการที่ผ่านการอนุมัติเข้าร่วมเพียง 19 ราย โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน ม.ค. 61-ธ.ค. 62 วงเงินสินเชื่อ 20,000 ล้านบาท มีบริษัทที่เข้าร่วม 8 บริษัท ปริมาณ 105,500 ตัน และผ่านการอนุมัติเพียง 4 รายเท่านั้น ซึ่งหากการแก้ปัญหาราคาสามารถทำให้สหกรณ์จำหน่ายโดยตรงกับผู้ประกอบการได้ ก็จะสามารถแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำได้มาก

นอกจากนี้ภาคการส่งออกยางพารา ยังต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนทางการค้าระหว่างสหรัฐ-จีน ส่งผลกระทบต่อ การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจทั่วโลก และราคาน้ำมันดิบผันผวน และปริมาณสต็อกยางโลกยังปรับตัวสูงขึ้น แต่หากทิศทางอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทยังคงอ่อนค่าลงก็อาจจะเป็นปัจจัยสนับสนุนราคาขายช่วงครึ่งหลัง 2561 มีโอกาสปรับตัวสูงขึ้นจากราคาเอเปปีปัจจุบันที่ กก.ละ 49 บาท

นอกจากนี้ ยังคงต้องจับตาสินค้าที่ ยังมีปัญหาต่อเนื่องมาตั้งแต่ครึ่งปีแรก อาทิ มะพร้าว ซึ่งไทยออกมาตรการดูแลการนำเข้า มันสำปะหลังที่ต้องเฝ้าระวังโรคใบด่างตามชายแดน ที่อาจส่งผลกระทบต่อขั้วพลาขายชน รวมถึงสินค้าประมงจากสถานการณ์ IUU และปัจจัยสภาพอากาศในประเทศอาจส่งผลให้บางสินค้าได้รับความเสียหาย ดังนั้น โค้งสุดท้าย 15 มิสเตอร์สินค้าต้องเร่งเตรียมการอย่างเร่งด่วน



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ข่าวสด

หัวข้อ : สศก.เผยดัชนีรายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้น คาดเดือน ก.ย. แนวโน้มยังอยู่ในเกณฑ์ดี

วันที่: จันทร์ 27 สิงหาคม 2561

ฉบับที่ :10134 หน้า : 7(ล่างซ้าย)

## สศก.เผยดัชนีรายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้น คาดเดือน ก.ย. แนวโน้มยังอยู่ในเกณฑ์ดี

**นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข**  
**เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร**

(สศก.) เปิดเผยว่า ดัชนีรายได้เกษตรกรเดือนกรกฎาคม 2561 เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม 2560 ร้อยละ 6.38 โดยดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ที่ไร่นาเดือนกรกฎาคม 2561 ลดลงจากเดือนกรกฎาคม 2560 ร้อยละ 0.93 สินค้าที่ราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ ยางพาราเนื่องจากปริมาณยางออกสู่ตลาดมากอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ภาวะการส่งออกชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจโลก สับปะรดราคาลดลงเนื่องจากมีปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดต่อเนื่อง และไก่เนื้อ ราคาลดลงเนื่องจากผลผลิตยังคงออกสู่ตลาดมากกว่าความต้องการบริโภคที่เริ่มมีมาก

ส่วนสินค้าที่ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น ได้แก่ มันสำปะหลัง ราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากเป็นช่วงปลายฤดูกาลเก็บเกี่ยว ผลผลิตหัวมันสำปะหลังออกสู่ตลาดไม่เพียงพอต่อความต้องการของโรงแปงและลานมัน ข้าวโพด



นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข

เลี้ยงสัตว์ ราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากโรงงานอาหารสัตว์มีความต้องการอย่างต่อเนื่อง และอยู่ในช่วงผลผลิตฤดูใหม่เริ่มทยอยออกสู่ตลาด ลำไย ราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากความต้องการของตลาดภายในประเทศยังคงมากกว่าผลผลิตที่ออกสู่ตลาด ไช้ไก่ ราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากปริมาณไข่ไก่ออกสู่ตลาดน้อย ซึ่งใกล้เคียงกับความต้องการบริโภคไข่ไก่ที่เริ่มมีมาก ด้านดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรเดือนกรกฎาคม 2561 เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม 2560 ร้อยละ 7.37 สินค้าสำคัญที่ดัชนีผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ยางพารา มันสำปะหลัง สับปะรด ปาล์มน้ำมัน ไก่เนื้อ

และกุ้งขาวแวนนาไม ส่วนสินค้าสำคัญที่ดัชนีผลผลิตลดลง ได้แก่ ลำไย มังคุด เงาะโรงเรียน และสุกร

หากมองถึงแนวโน้มดัชนีรายได้ ราคาและผลผลิตสินค้าเกษตรในเดือนสิงหาคม - กันยายน 2561 พบว่า แนวโน้มรายได้ของเกษตรกร วัดจากดัชนีรายได้เกษตรกรในเดือนสิงหาคม 2561 เพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคม 2560 ร้อยละ 5.67 เป็นผลมาจากดัชนีผลผลิตปรับตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 9.54 โดยสินค้าสำคัญที่มีผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ยางพารา ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปาล์มน้ำมัน ไก่เนื้อ ไข่ไก่ และลำไย ในขณะที่ดัชนีราคาปรับตัวลดลงร้อยละ 3.54 สินค้าสำคัญที่มีราคาลดลง ได้แก่ สับปะรด มังคุด ปาล์มน้ำมัน สุกร ไก่เนื้อ และกุ้งขาวแวนนาไม ทั้งนี้ เดือนกันยายน 2561 ดัชนีรายได้เกษตรกรคาดว่าจะทรุดตัวเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกันยายน 2560 ในขณะที่ดัชนีผลผลิตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อาทิ ยางพารา ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เงาะโรงเรียน สุกร และไข่ไก่





ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วันที่ : จันทร์ 27 สิงหาคม 2561

จากหนังสือพิมพ์แนวหน้า

ฉบับที่ : 13638 หน้า : 8(ขวา)

หัวข้อ : รายได้เกษตรกรเพิ่มต่อเนื่อง สศก.คาดแนวโน้มเดือนกันยายนยังอยู่ในเกณฑ์ดี

# รายได้เกษตรกรเพิ่มต่อเนื่อง

## ■ สศก.คาดแนวโน้มเดือนกันยายนยังอยู่ในเกณฑ์ดี

**นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)**เปิดเผยว่า

ดัชนีรายได้เกษตรกรเดือนกรกฎาคม 2561 เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม 2560 ร้อยละ 6.38 โดยดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ที่ไร่นาเดือนกรกฎาคม 2561 ลดลงจากเดือนกรกฎาคม 2560 ร้อยละ 0.93 สินค้าที่ราคาลดลง ได้แก่ ยางพารา เนื่องจากการส่งออกชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจโลก สับปะรด เนื่องจากมีผลผลิตออกสู่ตลาดต่อเนื่อง และ ใก้เนื้อราคาลดลงเนื่องจากผลผลิตยังคงออกสู่ตลาดมากกว่าความต้องการบริโภค

ส่วนสินค้าที่ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น ได้แก่ มันสำปะหลัง เนื่องจากเป็นช่วงปลายฤดูเก็บเกี่ยว ผลผลิตยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของโรงแป้งและลานมัน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนื่องจากโรงงานอาหารสัตว์มีความต้องการและยังอยู่ในช่วงผลผลิตฤดูใหม่เพิ่งทยอยสู่ตลาด ถ้าไ้เนื่องจากความต้องการในประเทศยังคงมากกว่าผลผลิต และไข่ไก่เนื่องจากปริมาณไข่ไก่ออกสู่ตลาดน้อย ด้านดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรเดือนกรกฎาคม 2561 เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม 2560 ร้อยละ 7.37 สินค้าสำคัญที่ดัชนีผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า

ยางพารา มันสำปะหลัง สับปะรด ปาล์มน้ำมัน ใ้เนื้อ และกุ้งขาวแวนนาไม ส่วนสินค้าสำคัญที่ดัชนีผลผลิตลดลง ได้แก่ ลำไย มังคุด เงาะ ฝรั่ง และสุกร

หากมองถึงแนวโน้มดัชนีรายได้ ราคา และผลผลิตสินค้าเกษตรในเดือนสิงหาคม - กันยายน 2561 พบว่า แนวโน้มรายได้ของเกษตรกรวัดจากดัชนีรายได้เกษตรกรในเดือนสิงหาคม 2561 เพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคม 2560 ร้อยละ 5.87 เป็นผลมาจากดัชนีผลผลิตปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.54 โดยสินค้าสำคัญที่มีผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ยางพารา ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปาล์มน้ำมัน ใ้เนื้อ ไข่ไก่ และลำไย ในขณะที่ดัชนีราคาปรับตัวลดลงร้อยละ 3.54 สินค้าสำคัญที่มีราคาลดลง ได้แก่ สับปะรด มังคุด ปาล์มน้ำมัน สุกร ใ้เนื้อ และกุ้งขาวแวนนาไม ทั้งนี้ เดือนกันยายน 2561 ดัชนีรายได้เกษตรกรคาดว่าจะอยู่ในเกณฑ์ดี โดยดัชนีราคาคาดว่าจะทรงตัว ขณะที่ดัชนีผลผลิตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อาทิ ยางพารา ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เงาะ สุกร และไข่ไก่



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์แนวหน้า

หัวข้อ : นายกฯ แสปปี้เกษตรกรรพोजनाแปลงใหญ่

วันที่ : จันทร์ 27 สิงหาคม 2561

ฉบับที่ : 13638 หน้า : 1(ขวา), 2

# นายกฯแสปปี้ เกษตรกรรพोजनाแปลงใหญ่

“บักตู” แสปปี้นาแปลงใหญ่ ถูกใจเกษตรกรกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ ชีช่วยลดต้นทุน-เพิ่มผลผลิต-รายได้ และปลูกพืชเสริม ลดความเสี่ยงราคาข้าวตกต่ำ

▶▶▶ ต่อ : นายกฯ -หน้า 2

## นายกฯ

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พอใจผลการดำเนินงานส่งเสริมระบบนาแปลงใหญ่ ที่พบว่า เกษตรกรมากกว่าร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในการรวมกลุ่มทำนา เนื่องจากทำให้กลุ่มมีความเข้มแข็งขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาด ทั้งของวิสาหกิจชุมชนด้านข้าวและสหกรณ์การเกษตร โดยรายงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรระบุว่า เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 1,325 บาทต่อไร่ โดยปีแรก ที่เริ่มทำเพิ่มขึ้น 115 บาทต่อไร่ ปีที่ 2 เพิ่มขึ้น 1,211 บาทต่อไร่ ซึ่งเป็นผลมาจากผลผลิตข้าวที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.50 ขณะที่ต้นทุนการผลิตลดลงร้อยละ 19.02

ทั้งนี้ นายกฯเน้นย้ำว่า รัฐบาลได้จัดทำโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2555-2561 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว โดยลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตข้าวคุณภาพดี ช่วยเพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการข้าวของชุมชนแบบครบวงจรตั้งแต่กระบวนการผลิต การจัดการคุณภาพ และการตลาด เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ นาแปลงใหญ่เป็นหนึ่งในเครื่องมือแก้ไขปัญหาผลผลิตการเกษตรตกต่ำอย่างยั่งยืน โดยขณะนี้มีนาแปลงใหญ่ที่ดูแลโดยกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1,902 แปลง ครอบคลุมพื้นที่ 2,433,172 ไร่ เกษตรกรจำนวน 175,647 ราย ในพื้นที่ 71 จังหวัด แบ่งเป็นกลุ่มต่อเนื่องปี 2555-2560 จำนวน 1,172 แปลง และกลุ่มใหม่ปี 2561 จำนวน 30 แปลง”

สำหรับการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานข้าว นายกรัฐมนตรีได้รับรายงานว่า ขณะนี้มีเกษตรกรเข้าสู่ระบบการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP แล้ว 854 แปลง เกษตรกร 47,700 ราย พื้นที่ 594,916 ไร่ ซึ่งคาดว่าจะมีผลผลิตข้าวที่ได้มาตรฐานเข้าสู่ตลาดไม่น้อยกว่า 300,000 ตัน และภาครัฐตั้งเป้าให้เกษตรกรเข้าสู่ระบบและเข้ารับการตรวจใบรับรองในปี 2562 อีก 127,947 ราย พื้นที่ 1.8 ล้านไร่ อย่างไรก็ตาม นายกฯแนะว่าเกษตรกรจะต้องรู้จักปลูกพืชเสริมหรือทำเกษตรแบบผสมผสาน เลี้ยงสัตว์ และแปรรูปผลผลิตขาย เพื่อให้มีรายได้ตลอดทั้งปี ป้องกันปัญหาผลกระทบที่เกิดจากราคาข้าวตกต่ำในวันข้างหน้า



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

หัวข้อ : คอลัมน์: ข่าวสั้น: 'บิกตู' ปลื้มนาแปลงใหญ่ช่วยลดต้นทุน

วันที่ : จันทร์ 27 สิงหาคม 2561

ฉบับที่ : 7961 หน้า : 3(ล่างขวา)



### 'บิกตู' ปลื้มนาแปลงใหญ่ช่วยลดต้นทุน

**ทำเนียบฯ** ● พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พอใจผลการดำเนินงานส่งเสริมระบบนาแปลงใหญ่ที่พบว่าเกษตรกรมากกว่าร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในการรวมกลุ่มทำนา เนื่องจากทำให้กลุ่มมีความเข้มแข็งขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาด ทั้งของวิสาหกิจชุมชนด้านข้าวและสหกรณ์การเกษตร รายงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรระบุว่า เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 1,325 บาทต่อไร่ โดยปีแรกที่เริ่มทำเพิ่มขึ้น 115 บาทต่อไร่ ปีที่ 2 เพิ่มขึ้น 1,211 บาทต่อไร่ ซึ่งเป็นผลมาจากผลผลิตข้าวที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.50 ขณะที่ต้นทุนการผลิตลดลงร้อยละ 19.02 ทั้งนี้ นายกฯ เน้นย้ำว่ารัฐบาลได้จัดทำโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2558-2561 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว โดยลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตข้าวคุณภาพดี ช่วยเพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการข้าวของชุมชนแบบครบวงจรตั้งแต่กระบวนการผลิต การจัดการคุณภาพ และการตลาด เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ นาแปลงใหญ่เป็นหนึ่งในเครื่องมือแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตการเกษตรตกต่ำอย่างยั่งยืน โดยขณะนี้มีนาแปลงใหญ่ที่ดูแลโดยกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้งสิ้น 1,902 แปลง ครอบคลุมพื้นที่ 2,433,172 ไร่ เกษตรกรจำนวน 175,647 ราย ในพื้นที่ 71 จังหวัด.





ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

หัวข้อ : หัวข้อข่าว: ชงกรม.ซื้อเรือประมงคืน680ลำ

วันที่ : จันทร์ 27 สิงหาคม 2561

ฉบับที่ : 10931 หน้า : 13(ขวา)

## ชงกรม.ซื้อเรือประมงคืน680ลำ

กรุงเทพฯธุรกิจ ● “พล.อ.ฉัตรชัย” เตรียมเสนอให้กรม.พิจารณามาตรการซื้อเรือประมงคืนโดยกำหนดกรอบวงเงินไว้ที่ 3,000 ล้านบาท และมีเรือประมงที่อาจจะต้องรับซื้อคืนจำนวน 680 ลำ

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เตรียมเสนอมาตรการซื้อเรือประมงคืน ในกรอบวงเงิน 3,000 ล้านบาท โดยเสนอเข้ากรม.พิจารณาเร็ววๆนี้ ในเบื้องต้นจะเสนอจัดซื้อในราคาตามสภาพจริงแต่ไม่เกิน 50% ของราคากลางที่ได้จัดทำไว้ตั้งแต่ปี 2558 จำนวน 680 ลำ ระยะเวลาเริ่มจากเรือประมงขนาดกลางและเล็ก 409 ลำ วงเงิน 690 ล้านบาทที่เหลืออีก 271 ลำ เป็นเรือขนาดใหญ่

ทั้งนี้เป็นไปตามโครงการนำเรือประมงออกนอกระบบ ภายใต้มติที่ประชุมของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ได้เห็นชอบไว้เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 2561 อย่างไรก็ตามช่วงปลายเดือน ก.ย.-ต.ค.นี้ ตัวแทนจากสหภาพยุโรป (อียู) จะเดินทางมาประเทศไทยเพื่อมาประเมินผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ไร้การควบคุม หรือไอยูยู

“มั่นใจว่าได้มีความก้าวหน้าไป

อย่างมากและหลายเรื่องทำได้มากกว่าที่ไอยูยูกำหนด คาดว่าทำให้ไทยปลอดจากการทำประมงผิดกฎหมาย ส่วนด้านการลงนามรับรองสัตยาบันอนุสัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแรงงานภาคประมง โดยอยู่ระหว่างการดำเนินการของกระทรวงที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันให้การทำประมงไทยเดินตามระบบสากล”

ขณะที่พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พอใจผลการดำเนินงานส่งเสริมระบบนาแปลงใหญ่ที่พบว่าเกษตรกรมากกว่าร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในการรวมกลุ่มทำนา เนื่องจากทำให้กลุ่มมีความเข้มแข็งขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาด ทั้งของวิสาหกิจชุมชนด้านข้าวและสหกรณ์การเกษตร

โดยรายงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรระบุว่าเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 1,325 บาท โดยปีแรกที่เริ่มทำเพิ่มขึ้นร้อยละ 115 บาท ปีที่ 2 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1,211 บาท ซึ่งเป็นผลมาจากผลผลิตข้าวที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.50 ขณะที่ต้นทุนการผลิตลดลงร้อยละ 19.02



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

หัวข้อ : สามมิตรจาก 4 พรรค ให้ดูตัวเอง-อย่าด่าคนอื่น ทักษิณโหวจะกวาด 260 ส.ส

วันที่ : จันทร์ 27 สิงหาคม 2561

ฉบับที่ : 22133 หน้า : 1(บนซ้าย), 11

# สามมิตรจาก 4 พรรค

## ให้ดูตัวเอง-อย่าด่าคนอื่น ทักษิณโหวจะกวาด 260 ส.ส.

“สามมิตร” กระทั่งพรรคการเมืองให้ย่อนดู  
เงาตัวเอง อย่าเอาแต่ชี้หน้าด่าคนอื่นเอาเปรียบ  
วอนถอยคนละก้าวเอาชาติรอด **★ มีต่อหน้า 11**

**สามมิตรจาก** ☆ **ต่อจากหน้า 1** เรื่องธรรมดา ไม่ได้คิดอะไร รวมทั้งการลงพื้นที่  
อย่างกระชั้นอำนาจขนาดสติ จ่อร่วมพลังประชารัฐ-  
ไม่ตั้งพรรคเอง “ทักษิณ” มั่นใจเพื่อไทยกวาด ส.ส.  
260 เก้าอี้ อนาคตใหม่ได้ 40 เชื้อเลือกตั้งไม่เลื่อน  
ยิ่งซ้ำยิ่งเสียหายกับรัฐบาล เพื่อไทยเตรียมขู่นโยบาย  
ข้อนเกล็ดเล็กเกล็ดที่ทหาร-ชายเรือด่านน้ำสร้าง รพ.  
“ภูมิธรรม” เชื้อการเมืองเหลือแค่ทางสองแพร่ง ไม่มี  
ที่เดินให้อีแอบ กิกที่ 8 ปชป.ตามจวกข้อปดลคือ  
เอาเปรียบ เลิกไพรมารีเอื้อเครือข่าย “เปาเปรม” ยัง  
แข็งแรงกรบสังฆราชวันเกิด 98 ปี “สมศักดิ์เยี่ยม”  
เส้นเลือดสมองแตก โทษชี้ “บิ๊กตู” โปร่งใส-กล้า  
ตัดสินใจ “สมคิด” รบส.ตีตนคนประทับใจ แต่เอื้อม  
การเมืองคู่ละครศึกว่า

ภายหลัง กกต.ออกมาส่งสัญญาณระบุนั้น  
เลือกตั้งและรัฐบาลเตรียมกลีบเลือกให้พรรคการเมือง  
ดำเนินกิจกรรมได้บางส่วน ทำให้การเมืองลึกลับ  
ขึ้นมาพรรคการเมืองกลุ่มการเมืองต่างๆ เคลื่อนไหว  
อย่างมีลีลามากขึ้น เตรียมตัว เตรียมพร้อมสำหรับ  
การเลือกตั้งที่จะมาถึง

“สามมิตร” ย้อนสรรพรรคการเมือง  
เมื่อวันที่ 26 ส.ค. เวลา 10.30 น. ที่ร้านกินสัน  
ย่านสนามบินน้ำ นายอนุชา นาคาศัย แกนนำกลุ่ม  
สามมิตร แดงกรณมีมีเสียงวิจารณ์กลุ่มสามมิตร  
เคลื่อนไหวเอาเปรียบพรรค การเมืองว่า ที่ผ่านม  
กลุ่มและพรรคการเมืองอื่นๆ ล้วนกระทำเหมือน  
กลุ่มสามมิตร เพียงแต่ทุกคนอาจลืมบริบทของตนเอง  
หลายๆพรรคก็ทำกิจกรรมเช่นกัน ไม่ว่าจะพรรค  
เพื่อไทย ประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยหรือชาติไทยพัฒนา  
หากไปเปิดข่าวหรือเฟซบุ๊กดู จะเห็นว่ามีการ  
เคลื่อนไหวในพื้นที่ รวมทั้งการจัดงานสัมมนาที่มี  
บริบททางการเมืองเช่นกัน จึงถือว่าเรื่องเหล่านี้เป็น

เรื่องธรรมดา ไม่ได้คิดอะไร รวมทั้งการลงพื้นที่  
พบปะประชาชนก็อาจมีบริบททางการเมืองด้วย แต่  
ตอนนี้เป็นถึงเผด็จการกึ่งประชาธิปไตย บางอย่าง  
ทำได้บางอย่างทำไม่ได้ ตอนปฏิวัติใหม่ๆ คนยัง  
ถูกห้ามเล่นฟุตบอล ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อปฏิวัติ  
ใหม่ๆ แต่พอเวลาผ่านไปทุกอย่างก็เริ่มผ่อนคลาย  
ดังนั้นคนอื่นอันว่าอะไรที่เราทำคนอื่นก็ทำเช่นกัน

### อย่าแสวงหาอำนาจจนขาดสติ

นายอนุชากล่าวว่ายากให้พรรคการเมือง  
ต่างๆ ออกหน้าไปผู้โหมตการเลือกตั้งที่เราหวังไว้  
ไม่ยากให้สถานการณ์ขัดแย้งไปมากกว่านี้เราต้อง  
เลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญที่มีอยู่ แล้วหลังจากนั้นใคร  
จะไปทำอะไรก็ตาม ตอนนี้อาจเห็นทุกฝ่ายถอยหลัง  
คนละก้าว ใครจะว่ารอบประชาธิปไตยยังงี้ก็แล้วแต่  
แต่มันคือสิ่งที่จะนำบ้านเมืองไปสู่เป้าหมาย รัฐธรรมนูญ  
อาจดีใจขึ้นมาเพื่อป้องกันวิกฤติเราไม่ยอมเห็นความ  
ขัดแย้งเหมือนอดีตอีก หากบ้านเมืองไม่อยู่ภายใต้  
กฎหมายมันจะเดินไม่ได้เลย หากในอนาคตเราจะ  
เห็นว่ากฎหมายชอบหรือไม่ชอบอย่างไร เราค่อยมา  
ถกกันในวันหน้า ไม่อยากให้ทุกอย่างมันถอยหลัง  
กลับไปเหมือนเก่า ตนเคยถูกตัดสินโทษ โฉนกฎหมาย  
จนลี้มประเทศชาติ

### ไม่ตั้งพรรค-จ่อร่วมพลังประชารัฐ

นายอนุชากล่าวอีกว่าการที่มิลิน โคนบอกว่า  
ถูกกลุ่มเราดูดี ขออธิบายว่าตอนนี้กลุ่มสามมิตร  
ยังไม่ได้เป็นพรรค ไม่มีทุนหรือเงินเราแค่คุยกันว่า  
กลุ่มสามมิตรสามารถสะท้อนปัญหาต่อรัฐบาล และ  
ต้องการเห็นบ้านเมืองสงบปรองดองเชื่อว่ามันักการ  
เมืองหลายคนสนใจตอนนี้มีการเมืองหลายคนยื่น  
อยู่บนเส้นด้าย โคนดำเนินคดี ไม่ว่าจะอะไรจะเกิดอะไร

ในอนาคตแต่กลุ่มสามมิตรไม่เคยมีแนวคิดที่จะนำพา  
ใครไปสู่หาว เพราะบางพรรคมีแนวทางที่หมิ่นเหม่  
เราต้องการผ่านวิกฤติด้วยรัฐธรรมนูญฉบับนี้ การ  
เลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นการก้าวข้ามอุปสรรคนั้น เรา  
ทำการเมืองอย่างสร้างสรรค์ไม่เลยทำร้ายใครหรือ  
กลุ่มใด แนวทางของกลุ่มคือต้องการให้บ้านเมืองสงบ  
และสะท้อนความต้องการของประชาชนส่วนโอกาส  
ร่วมพรรคพลังประชารัฐนั้น ก็มีโอกาสแต่ไม่ใช่  
ไปแน่นอน ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจในวันข้างหน้า  
พรรคพลังประชารัฐเป็นหนึ่งในพรรคที่เราสนใจ  
เพราะเราจะไม่ตั้งพรรคเอง หากเดือน ก.ย.มีการ  
คลายล็อก น่าจะมีความชัดเจนว่าเราอยู่ตรงไหน  
ไม่จำเป็นว่าพรรคนี้จะต้องสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์  
จันทร์โอชา นายกฯและหัวหน้า คสช. เป็นนายกฯ  
อีกสมัย แต่หากสนับสนุนเราก็คงดี

### มีแนบิกเซอร์ไพรส์รอจังหวะเหมา

ด้านนายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกกลุ่มสามมิตร  
กล่าวว่า เรื่องบิกเซอร์ไพรส์ ที่นายสมศักดิ์ เทพสุทิน  
แกนนำกลุ่มสามมิตร เคยพูดไว้ ยืนยันว่ามีแน่นอน  
ถ้าถึงรอโอกาสที่เหมาะสมเท่าที่ทราบจะเซอร์ไพรส์  
กว่าที่เราเคยเปิดตัวอดีต ส.ส.เลย แต่จะเป็นการเปิด  
ตัวใคร หรือเรื่องอะไรนั้น ตอนนี้อยู่ไม่ได้

### “ทักษิณ” มั่นใจ พท.กวาด 260 ส.ส.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงเดือน ก.ค.ต่อเนื่อง  
ถึงเดือน ส.ค. มีแกนนำอดีต ส.ส. สมาชิกพรรคเพื่อ-  
ไทย เดินทางไปหา นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ  
ที่ต่างประเทศเป็นจำนวนมาก ล่าสุด อดีต ส.ส.ที่  
เดินทางไปพบที่ประเทศจีนเผยว่า นายทักษิณแสดง  
ความมั่นใจจากผลโพลภายในที่มีต่อการเลือกตั้ง  
ครั้งหน้า ว่าพรรคเพื่อไทยจะยังได้รับความนิยมจาก  
ชาวบ้านในระดับสูง จะได้ที่นั่ง ส.ส.กลับมามากถึง  
260 เสียง จากทั้งระบบเขตและบัญชีรายชื่อ ส่วนพรรค  
อนาคตใหม่ที่นโยบายโดนใจคนรุ่นใหม่ อาจได้  
ส.ส.มากถึง 40 ที่นั่ง ส่วนใหญ่จะได้จากระบบบัญชี  
รายชื่อ ขณะเดียวกัน เชื่อว่าการเลือกตั้งจะเกิดใน  
เดือน ก.พ.เป็นหน้าแน่นอน เพราะหากยังไม่เลื่อนออก  
ไป จะเป็นผลเสียกับรัฐบาลองแต่เป็นผลดีกับพรรค  
เพื่อไทย ที่จะหาเสียงได้ง่ายขึ้น สืบเนื่องจากปัญหา  
ด้านเศรษฐกิจปากท้อง อย่างไรก็ตามอดีต ส.ส.ต้อง  
หมั่นลงพื้นที่ พบชาวบ้าน สอบถามเกาะติดปัญหา  
ทำเป็นข้อมูลส่งให้แกนนำพรรครวบรวมจัดทำเป็น





ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

หัวข้อ : สามมิตรจาก 4 พรรค ให้ดูตัวเองอย่าด่าคนอื่น ทักษิณโวยจะกวาด 260 ส.ส

วันที่ : จันทร์ 27 สิงหาคม 2561

ฉบับที่ : 22133 หน้า : 1(บนซ้าย), 11



นโยบายต่อไปที่สำคัญว่าผู้สมัคร ส.ส.ต้องระมัดระวัง การกระทำที่สุ่มเสี่ยงต่อการได้รับใบเหลือง ใบแดง

**เลิกเกณฑ์ทหาร-ขายทิ้งเรือดำน้ำ**

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้พรรคเพื่อไทยได้มีการเตรียมจัดทำร่างนโยบายเพื่อเตรียมผู้เลือกตั้ง โดยจะเน้นชูประเด็นการแก้ไขปัญหาปากท้องเป็นหลัก พร้อมทั้งมอบหมายให้แกนนำพรรคแต่ละคนรับผิดชอบจัดทำแคมเปญนโยบายเป็นรายกระทรวง และตั้งกรรมการชุดพิเศษอีกหลายชุด ศึกษาเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ และกฎหมายลูกที่มีข้อบกพร่องเป็นอุปสรรคต่อการบริหารประเทศ อาทิ กฎหมาย ป.ป.ช. กฎหมายเลือกตั้ง ส.ส. และการได้มาซึ่ง ส.ว. พ.ร.บ. กลาโหม เป็นต้น หากได้รับเลือกตั้งและกลับมาเป็นรัฐบาล จะแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานการเมืองแน่นอน นอกจากนี้จะมีนโยบายข้อนครรัฐสภา และการใช้งบประมาณของกองทัพ อาทิ ยกเลิกการเกณฑ์ทหาร แต่ให้เป็นความสมัครใจ เพราะปัจจุบันประเทศไม่ได้อยู่ในภาวะสู้รบทางทหารถูกนำไปใช้งานผิดวัตถุประสงค์ เช่น เป็นพลทหารรับใช้ผู้มีอำนาจในกองทัพ และมีการลงโทษทางวินัยอย่างรุนแรงทำให้ผู้ปกครอง

ไม่มั่นใจการส่งลูกหลานไปสมัครทหารเกณฑ์แล้ว จะมีความปลอดภัยทางร่างกาย หรือจิตใจ 2.ขายเรือดำน้ำเพื่อเอาเงินมาสร้างโรงพยาบาล หลังเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ใช้งบประมาณจำนวนมากในกระบวนการจัดซื้อ รวมถึงความเหมาะสมจำเป็น

**“วัฒนา” สับงบกลาโหมอุ้ฟูบานบะ**

นายวัฒนา เมืองสุข แกนนำพรรคเพื่อไทย โพสต์เฟซบุ๊กว่า หน้าทีของกองทัพคือ การเตรียมกำลังและใช้กำลังเพื่อป้องกันภัยคุกคามต่อราชอาณาจักร แต่ทุกครั้งที่มีการรัฐประหาร กระทรวงกลาโหมจะถูกขยายอำนาจจนล่าสุดถึงขั้นมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาประเทศ การป้องกันและแก้ไขปัญหาจากภัยพิบัติทั้งที่มีหน่วยงานอื่นรับผิดชอบอยู่แล้วเพื่อเป็นข้ออ้างในการเพิ่มงบประมาณและขยายกำลังพล โดยตั้งแต่รัฐประหาร งบจากการรัฐประหารในปี 2549 งบประมาณกระทรวงกลาโหมถูกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จาก 85,000 ล้านบาท ในปี 2549 เพิ่มขึ้นเป็น 227,000 ล้านบาท ในปี 2562 หรือเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 167 งบประมาณจำนวนมากหมดไปกับ การเพิ่มกำลังพลและการซื้ออาวุธที่ไม่สอดคล้องกับการกิจและภัยคุกคาม เช่น การจัดซื้อเรือดำน้ำ

**▲ 98 ปีแล้ว**

พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ กราบสักการะ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช ในโอกาสครบรอบวันเกิด 98 ปี ด้วยสีหน้าแจ่มใส สุขภาพแข็งแรง ที่วัดราช-บพิธสถิตมหาสีมาราม.

ที่ยังไม่จำเป็น แต่กลับซื้อมาถึง 3 ลำ ดังนั้น การกิจเร่งด่วนหลังการเลือกตั้งคือการปฏิรูปกองทัพให้มีขนาดที่เหมาะสม มีความทันสมัยและมีขีดความสามารถต่อการป้องกันภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ให้เป็นกองทัพของประชาชนที่ปฏิบัติหน้าที่ตรงตามภารกิจ ไม่เข้าข้างและไม่ถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองจนกองทัพกลายเป็นภัยคุกคามเสียเอง

**“ภูมิธรรม” ชี้การเมืองเหลือแค่ 2 แพร่ง**

นายภูมิธรรม เวชยชัย รัชการเลขาธิการพรรคเพื่อไทย ทวิตข้อความผ่านทวิตเตอร์ว่า 24 ก.พ.2562 เติมน้ำเข้าสู่อการเลือกตั้ง คืนอำนาจให้





ประชาชน พาประเทศพ้นวิกฤติ สิ่งประเทศกลับสู่ความปกติทันที เราอยู่บนทางสองแพร่ง เดินไปในทางอำนาจนิยมเพื่อสืบทอดกลุ่มอำนาจที่ส่งเสริมและสนับสนุนรัฐทหารและรัฐราชการที่รวมศูนย์อำนาจไว้ที่ตนไม่กี่คน หรือจะก้าวข้ามอุปสรรคทั้งปวงเพื่อสนับสนุนประชาธิปไตย การกระจายอำนาจที่เคารพในอำนาจประชาชนมุ่งหลุดพ้นจากวิกฤติชีวิตและวิกฤติเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ การเมืองเพื่อวันรุ่งนี้ไม่มีทางเลือกที่สาม ไม่มีอีกที่ 8 ไม่มีทางเลือกอื่นอย่างแต่อย่างทำการเมืองแบบศรีธนญชัยที่น่ารังเกียจและน่าเบื่อหน่าย เอาประชาธิปไตยเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน หรือเอาการสืบทอดอำนาจ เพื่อคนบางกลุ่มบางคน ทั้งนี้ ทำงานการเมืองเพื่ออนาคตของวันรุ่งนี้ต้องสว่างงมถ้าเปิดเผย ตรงไปตรงมาไม่แอบแฝงกล้าสู้หน้าเผชิญความจริง ยอมรับในข้อผิดพลาดและปรับตัวกลับสู่ความถูกต้อง สังคมพร้อมให้ภัยทุกคนที่เดินหน้าเพื่อสร้างการเมืองแบบใหม่ ให้ประเทศไทยหลุดพ้นออกจากปลักเดิมๆ ต้องคืนอำนาจประชาชน จัดให้มีการเลือกตั้งโดยพลันผู้มีอำนาจต้องปลดล็อกทันทีและเด็ดขาดเพื่อให้ทุกพรรคการเมืองได้ทำงานการเมืองอย่างเสรีเสมอภาคเท่าเทียมยุติธรรมกับทุกฝ่าย

### จกรัฐบาลจ้องปิดประตูตีแมว

นายชวลิต วิชยสุทธิ์ อดีตรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า การที่รัฐบาลจะคลายล็อกโดยไม่ปลดล็อก และอาจให้เวลาหาเสียงเพียงเวลา 20 วันนั้น เห็นเจตนาชัดเจนว่าต้องการปิดประตูตีแมวเหมือนช่วงลงประชามติรัฐธรรมนูญปี 2560 เป็นการเอาเปรียบทางการเมืองอย่างมาก ภาษาอีสานเรียกว่าตีหน้ามัน เอาเปรียบ พฤติกรรมดังกล่าวถือว่าไม่เป็นกลาง ไม่เหมาะสมที่จะเป็นรัฐบาลรักษาการเพื่อจัดการเลือกตั้งอย่างเสรีและเป็นธรรม อยากขอให้รัฐบาลมองจากหลายมุม โดยเฉพาะหากมองจากต่างประเทศ ใครจะกล้ามาทำการค้า การลงทุนกับประเทศที่ถูกควบคุมด้วยอำนาจพิเศษทุกกระเบียดนิ้ว ใช้น้ำตรา 44 ควบคุมไว้ตั้งแต่ก่อนเลือกตั้ง ระหว่างเลือกตั้ง และจนกว่าจะจัดตั้งรัฐบาลแล้วเสร็จ

### ปชป. โวย คสช.อย่าชิงเอาเปรียบ

นายอนุชา คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณี คสช.เตรียมคลายล็อกให้พรรคการเมืองทำกิจกรรมได้บางส่วนแต่ยังไม่ปลดล็อกว่า พรรคประชาธิปัตย์คงไม่ไปวิ่งวนขอร้อง คสช. และรัฐบาล ถ้ายิ่งเอาเรื่องคลายล็อก ปลดล็อกมาเป็นเกมเพื่อชิงความได้เปรียบทางการเมืองระวัง

จะได้ไม่คุ้มเสีย รัฐบาลต้องรับผิดชอบต่อผลที่จะเกิดขึ้น จะไปโทษคนอื่นไม่ได้ ขณะนี้ยังไม่เห็นสัญญาณอะไรที่แสดงให้เห็นถึงความไม่สงบ โพลเกือบทุกสำนักที่ออกมาชี้ให้เห็นว่าประชาชนประสงค์จะเข้าสู่หูกาบัตรลงคะแนน ไม่มีใครอยากสร้างความไม่สงบและลงไม่มีนักการเมืองคนไหนอยากสร้างความขัดแย้ง ส่วนที่ พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทพ. ในฐานะเลขาธิการ คสช. กำชับกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย ให้ติดตามสถานการณ์ที่เริ่มจะคลายล็อกทางการเมืองตั้งแต่เดือน ก.ย. เป็นต้นไปนั้น น่าจะเป็นการกำชับหน่วยงานตามสายงาน ตามอำนาจหน้าที่ คงไม่ได้พบเหตุที่จะก่อปัญหา

### จัดจ่อยกเลิกไพรมารีโหวตพรรคพวก

นายอิสสระ สมชัย อดีตรองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ผู้มีอำนาจน่าจะพูดกันตรงๆ ไปเลยดีกว่า ไม่อย่างนั้นข้ออ้างเรื่องปลดหรือคลายล็อกก็แทบไม่มีประโยชน์เพราะพรรคการเมืองจะเป็นนอ่ยเหมือนเดิม ส่วนที่นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีแถลงถึงขบวนการเลือกหรือไม่ยกเลิกไพรมารีโหวตในการเลือกตั้งรอบที่จะถึงนี้ เห็นว่าไม่ควรยกเลิกกฎหมายว่าอย่างไรต้องอย่างนั้นอย่าไปเอาไพรมารีโหวตออกเพื่อเอื้อพรรคใหม่ที่จะประกาศตัวว่าสนับสนุนรัฐบาล คสช. พรรคเหล่านั้นเดินสายคุคนกันมานาน จะอ้างว่าไม่พร้อมทำไพรมารีโหวตคงไม่ได้ และปรากฏภาพโดยตลอดว่าแกนนำนั่งหน้าตอลอนเป็นสิบคนแถมพูดเรื่องนโยบายโลด้านตัวเข้าข่ายเดินสายทำกิจกรรมทางการเมือง มันก็เข้าข่ายขัดคำสั่ง คสช. ข่มขู่เกินห้าคนชัดเจนแต่ผู้มีอำนาจไม่เคยห้าม จะสองมาตรฐานก็ทำไปแต่เรื่องไพรมารีโหวต ทุกพรรคต้องเริ่มจากศูนย์อย่างเท่าเทียม ไม่ควรจะยกเลิก หรืออะลุ่มอล่วย

### “อนุทิน” ลั่นไม่ส่งโนเนมลงสมัคร

นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าวว่า การเลือกตั้งครั้งต่อไปคือการแข่งขันที่เข้มข้น พรรคการเมืองต้องปรับตัว พรรคที่ไปต่อได้นอกจากจะมีตัวบุคคลที่ดี ยังต้องมีนโยบายที่ดีสามารถปฏิบัติได้จริง เหล่านี้คือสิ่งที่ตนกำลังจัดการให้กับพรรคภูมิใจไทยนโยบายของพรรคภูมิใจไทยต้องมีไม่มาก แต่ต้องปฏิบัติได้ทันที ไม่สุ่มเสี่ยงขัดกฎหมาย แก้ปัญหาประชาชนได้ ต้องทำให้ชาวบ้านมีความเป็นอยู่ดีขึ้น ส่วนผู้สมัครของพรรคภูมิใจไทยต้องเป็นคนเก่งคนดี เพราะจะสะท้อนว่าเราไม่ดูถูกประชาชน ถ้าผู้สมัครเราไม่เป็นที่ยอมรับในวงกว้างอย่าส่งดีกว่าว่าเขา ในอดีตประชาชน

อาจสนใจแต่คนในพื้นที่ แต่วันนี้ประชาชนเขาสนใจนโยบายของพรรคด้วย ส่วนที่มีความกังวลว่าบางพรรคบางกลุ่ม ได้รับการช่วยเหลือเป็นพิเศษ คนไม่สนใจ เพราะในการเลือกตั้ง มีหน่วยงานตรวจสอบ มีพี่น้องประชาชนจับตาอยู่ เมื่อทำงานในสภา ก็มีสภาตรวจสอบ มีสังคมจับตามอง ถ้าโกงข้ามรับรองว่าอยู่ไม่ได้ โดยเฉพาะยุคที่มีสื่อโซเชียล ข่าวสารไปไวปิดกันไม่มิด ใครทำผิดรับรองว่าอยู่ได้ไม่นาน

### กกด. ขยับเตรียมพร้อมเลือกตั้ง

พล.ต.อ.จตุรวิทย์ กุมมา เลขานุการ กกด. กล่าวถึงความพร้อมของสำนักงานฯ ภายหลังจากกฎหมายเลือกตั้ง ส.ส. และการได้มาซึ่ง ส.ว. ประกาศในราชกิจจานุเบกษาว่า ขณะนี้ได้เตรียมความพร้อมงานด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณ บุคลากร การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ต่างๆ รวมทั้งการคัดเลือกผู้ตรวจการเลือกตั้ง ซึ่งถ้าบุคคลใดถูกร้องเรียนคัดค้านต้องมาพิจารณาและตรวจสอบข้อเท็จจริง ส่วนการกำหนดว่าวันเลือกตั้งจะเป็นวันใดนั้น เป็นอำนาจหน้าที่ของ กกด.ที่จะเป็นผู้พิจารณา โดยสำนักงานฯ มีหน้าที่เตรียมพร้อมและช่วยสนับสนุนให้ภารกิจของ กกด.บรรลุเป้าหมาย ส่วนความลับหน้าการยกร่างระเบียบกกด. ว่าด้วยการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ นั้นหลักการของร่างระเบียบฉบับดังกล่าวจะพิจารณาดูว่าขอบเขตรวมทั้งแนวทางการหาเสียงของนักการเมืองพรรคการเมือง หรือผู้ใด ทางอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการในลักษณะใดได้บ้างเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ไม่ใช่อาศัยสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาเป็นเครื่องมือกระทำความผิดหรือใช้ช่องทางดังกล่าวนี้ไปใส่ร้ายป้ายสี หรือโฆษณาหาเสียงเกินความจำเป็น โดยหลักการของร่างระเบียบฉบับนี้เราจะให้ความสำคัญเป็นธรรมมากที่สุด

### “ป้าเปรม” กราบสังฆราชวันเกิด 98 ปี

เมื่อเวลา 10.00 น. ที่อาคารสัมฤทธิ์วิทยากร วัดราชพิพิธดิลกมหาสิมภราม พ.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เดินทางมาทำบุญครบรอบวันคล้ายวันเกิด 98 ปี โดยเข้ากราบสักการะสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช ถวายภัตตาหารเพล ผ้าไตร และเครื่องไทยธรรม แก่สมเด็จพระสังฆราชและพระพรหมมุนี ทามกลางญาติ คนสนิท และอดีตนายทหารชั้นผู้ใหญ่ผู้ร่วมทำบุญ โดย พ.อ.เปรม ได้สวมเสื้อผ้าไหมสีโอโรส ซึ่งเป็นสีประจำวันเกิดของ พ.อ.เปรม มีใบหน้าสดชื่น แจ่มใส ดูแข็งแรงดี พร้อมยิ้มทักทายกับทุกคน อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า อยาก



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วันที่ : จันทร์ 27 สิงหาคม 2561

จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

ฉบับที่ : 22133 หน้า : 1(บนซ้าย), 11

หัวข้อ : สามมิตรจวก 4 พรรค ให้ดูตัวเอง-อย่าด่าคนอื่น ทักษิณโวยจะกวาด 260 ส.ส

ช่วยเหลือ 4 นักธุรกิจชาวไทยที่เป็นตัวแทนของ บริษัท เซนเทนเนี่ยล เอนเนอร์ยี (ไทยแลนด์) จำกัด คือ นายวีโรจน์ ฤทธิโชคอินันต์ กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท น.ส.มณฑิตา พรภิโหว กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท นายธีระ บัวเพ็ง เจ้าหน้าที่บริษัท และ นายมนินทร์ วณิชชานนท์ เจ้าหน้าที่บริษัท ที่ถูกจับกุมที่เรือนจำเวียนนา เมืองลูอนดา ประเทศแองโกลา ว่า ตามที่ญาติของผู้ถูกจับกุมได้ยื่นหนังสือขอให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคสช. ช่วยเหลือนั้น ขณะนี้กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศ ได้ติดต่อกับตัวแทนญาติ และตัวแทนคนไทยที่ถูกจับกุมตัวที่ประเทศแองโกลาอย่างต่อเนื่อง ยืนยันว่าคนไทยทั้งหมดปลอดภัย ส่วนเรื่องคดีความ ต้องว่าไปตามกระบวนการยุติธรรมของประเทศ แองโกลา



## ชาวบ้านลอตแรก114รายเฮ!ได้ที่ดินทำกิน



ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายธีระ วงษ์เจริญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยฯ และนายรัตนะ สวามีชัย รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่พบปะเกษตรกร 114 ราย ภายใต้โครงการจัดที่ดินให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล แปลงหมายเลข No 83 ต.ห้วยเจริญ อ.ท่าชะงู จ.ชุมพร เนื้อที่ 6,281 ไร่ โดยมี นายนิรัตน์ จันทร์สุวรรณ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร กล่าวต้อนรับและรายงานผลความก้าวหน้าโครงการ

นายรัตนะ สวามีชัย รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กล่าวว่า หลังจากที่ ส.ป.ก.ได้เข้ายึดพื้นที่คืนจากบริษัทเอกชนที่เคยครอบครองและใช้ประโยชน์ที่ดินของ ส.ป.ก. แปลงหมายเลข No 83 สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพรได้มีหนังสือแจ้งให้บริษัทหรือถอน

ทำลายต้นปาล์มน้ำมันในแปลงที่ดิน พร้อมทั้งปรับสภาพพื้นที่แปลงที่ดินให้เหมาะสมต่อการประกอบเกษตรกรรม และคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดชุมพร (คทข.จังหวัดชุมพร) ได้มีการประชุมพิจารณาเกี่ยวกับพื้นที่ แปลงหมายเลข No 83 และมีมติให้ดำเนินการจัดที่ดินให้ชุมชนภายใต้ คทข. โดยกำหนดขนาดการจัดที่ดิน ครอบครัพละ 5 ไร่ ในเบื้องต้นได้อนุมัติการจัดที่ดินให้แก่เกษตรกรจำนวน 114 ราย จากที่กำหนดไว้ 898 ราย ส่วนที่เหลือจะดำเนินการตรวจสอบและคัดกรองจากเกษตรกรที่ยื่นคำร้องมา จำนวน 2,268 ราย

สำหรับการวางแผนแปลงที่ดิน ส.ป.ก.ได้จัดสรรพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ดังนี้ พื้นที่ส่วนกลาง 286 ไร่ พื้นที่แปลงรวม 350 ไร่ แปลงที่อยู่อาศัยและแปลงเกษตรกรรม 4,580 ไร่ 898 แปลง แหล่งน้ำธรรมชาติ 432 ไร่ ซึ่งมีโครงการที่จะพัฒนาทั้งสิ้น 17 โครงการ ถนนสายหลัก 8 สาย ระยะทาง 15.63 กม. และถนนสายซอย 100 สาย ระยะทาง 49.50 กม. ขณะนี้ ส.ป.ก. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมชลประทาน ได้เตรียมเข้าไปพัฒนาพื้นที่แล้ว

# ข่าวสด

Khao Sod  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: จันทร์ 27 สิงหาคม 2561

ปีที่: 28

ฉบับที่: 10134

Col.Inch: 13.39 Ad Value: 16,068

หน้า: 5(ซ้าย)

PRValue (x3): 48,204

Clip: Black/White

หัวข้อข่าว: โฉว์สินค้าเกษตรเวทีมวยไทยไฟท์

## โฉว์สินค้าเกษตรเวทีมวยไทยไฟท์

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยหลังเป็นประธาน คณะกรรมการส่งเสริมตลาดดิจิทัล ว่า เพื่อส่งเสริมการผลิตสินค้า ให้ผลผลิตและความต้องการ เกิดสมดุล ตามแผนยุทธศาสตร์ระดับภาคเกษตร 4.0 ภายใต้ตลาดนำการผลิต กระทรวง เกษตรฯ เตรียมพัฒนาเว็บไซต์ [www.dgtfarm.com](http://www.dgtfarm.com) เพื่อจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย สินค้า คัดเลือกที่จะเข้ามาสู่ระบบได้มาตรฐานตามการเกษตรที่ดี (จีเอพี) เมืองต้นมีประมาณ 1,000 ราย ทั้งนี้ หน่วยงานที่ร่วมยกระดับภาคเกษตรสู่เกษตร 4.0 มีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ สังคม บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) บริษัท ท่าอากาศยานไทย สถาบันการเงินที่เข้ามา สนับสนุน เทคโนโลยีด้านการเงิน (ฟินเทค) บริษัท ไทยไฟท์ ฯลฯ เข้ามาช่วยพัฒนา รูปแบบนำเสนอสินค้า การเก็บรวบรวมข้อมูลเมื่อมีการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อพัฒนาเป็น บิ๊กดาต้าภาคเกษตรของไทย

“ไทยไฟท์เสนอตัวเข้ามาเพื่อช่วยยกระดับภาคเกษตร โดยจะใช้เวทีไทยไฟท์ที่มีเรตติ้ง จำนวนคนดู 1,500 ล้านคน ถ่ายทอดการชกมวยออกไปทั่วโลก ดังนั้น ไทยไฟท์จึงยินดีจะใช้ ช่องทางการตลาดนำสินค้าเกษตรออกสู่สายตาต่างชาติ ช่วยโปรโมตสินค้าเกษตร และให้ เกษตรกรได้เอาสินค้าไปโชว์เมื่อจัดการชกในทุกไฟต์”

มกอช.หนุนยุทธศาสตร์การพัฒนากษตรอินทรีย์แห่งชาติ 5 ปี

## นำร่องเกษตรอินทรีย์ 5จว.ได้

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ หนุนนโยบายเกษตรอินทรีย์ชาติ ปูพรมพื้นที่เป้าหมาย 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมเร่งขยายผลทั่วประเทศ วางเป้าดันเมนูอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศ

มกอช. : นางสาวเสริมสุข สลักเพชร เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า เพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์การพัฒนากษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ล่าสุด มกอช. ได้นำร่องดำเนินการในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ สตูล สงขลา ยะลา นราธิวาส และปัตตานี) โดยได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการดำเนินงานเกษตรอินทรีย์ 5 จังหวัดขึ้น เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคเกษตรกร รับทราบนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ที่ยึดการบูรณาการเชิงพื้นที่ (Area Base) เป็นหลัก

“การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล โดยภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564 ได้ตั้งเป้าหมายภายในปี 2564 ประเทศไทยจะต้องมีพื้นที่เกษตรอินทรีย์ไม่น้อยกว่า 1 ล้านไร่และมีเกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์ไม่น้อยกว่า 3 หมื่นราย ซึ่งปัจจุบันมูลค่าสินค้าเกษตรอินทรีย์แปรรูปมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยในปี 2561 มีมูลค่าสูงถึง 1,300 ล้านบาท”

เลขาธิการ มกอช. กล่าวว่า สำหรับแนวทางในการดำเนินการได้กำหนดเป้าหมายเพิ่มพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืน 5 ล้านไร่ ขยายผลครอบคลุมทั้ง 13 กลุ่มจังหวัด 56 จังหวัดโดยยึดการบูรณาการเชิงพื้นที่ (Area Base) เป็นหลัก ตลอดจนเป็นการสร้างการรับรู้แนวทางการพัฒนาและจัดทำกรอบการรับรองแบบ PGS โดยวางเป้าหมายดำเนินการใน 7 พื้นที่หลัก ได้แก่ พื้นที่ใกล้โรงเรียน พื้นที่ใกล้โรงแรม พื้นที่ใกล้โรงพยาบาล พื้นที่คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) พื้นที่ส.ป.ก. พื้นที่ดำเนินการโดยเอกชน/กลุ่มเกษตรกรและพื้นที่อื่นๆ เช่น พื้นที่เกษตรกรมีความพร้อมและสมัครใจทำเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งเน้นให้มีการบูรณาการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในระดับพื้นที่ ทั้งนี้การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ก็เป็นนโยบายหนึ่งที่กระทรวงเกษตรฯ ได้ให้ความสำคัญ เพื่อให้ประเทศไทยผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับภาคการเกษตรของไทย สอดคล้องกับแนวโน้มการบริโภคหรือความต้องการอาหารของพลโลกได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยด้านอาหาร ประกอบกับเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 ที่ผ่านมามีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์การพัฒนากษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564 โดยมีสาระสำคัญในการขับเคลื่อนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ภายใต้ 4 ยุทธศาสตร์ คือ 1.ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม 2.พัฒนาการผลิต 3.พัฒนาการตลาดและการรับรองมาตรฐาน และ 4.การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์และให้มีการบูรณาการทำงานร่วมกัน



## 'ชุมชนปางห้า' โมเดลต้นแบบ บูมเที่ยวเมืองรองเชียงราย > 25



# 'ชุมชนปางห้า' โมเดลต้นแบบ บูมเที่ยวเมืองรองเชียงราย

● **นฤมล เกษมสุข**  
กรุงเทพธุรกิจ

เมื่อการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดตลาดท่องเที่ยวเมืองรอง 55 จังหวัด ตามนโยบายลดความเหลื่อมล้ำของรัฐบาล ปัญหาและอุปสรรคอย่างหนึ่งที่พบคือ **ความพร้อมของชุมชนที่อาจยังไม่เข้มแข็งเพียงพอ** และชื่อเสียงที่ยังไม่เป็นที่รู้จัก

แต่สำหรับ "อ.แม่สาย" ในจ.เชียงราย กลับมาอยู่ในกระแสความสนใจของผู้คนอีกครั้ง หลังจากเหตุการณ์ถ้ำหลวงที่ทั่วโลก ระดมสรรพกำลังกู้ภัยช่วยทีมเยาวชนหมูป่า และเริ่มสร้างอานิสงส์ให้นักท่องเที่ยว เดินทางเข้าไปหนาแน่นในช่วงวันหยุดวันแม่ ที่ผ่านมา ทำให้เห็นว่าอ.แม่สาย สุดดินแดนภาคเหนือของไทย ก็มีชุมชนที่แข็งแกร่ง เรื่องการท่องเที่ยว และพร้อมรองรับการเดินทางอยู่เช่นกัน

"การท่องเที่ยวชุมชนปางห้า" อ.แม่สาย ถือเป็นหนึ่งชุมชนท่องเที่ยวที่สร้างความเข้มแข็งของตัวเองมาตลอดช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ที่เริ่มผลิตโปรแกรมรับนักท่องเที่ยวจริงจัง โดย **จินนาลักษณ์ ชุ่มมงคล** ผู้ก่อตั้งวิสาหกิจชุมชนกระดาศาจินนาลักษณ์ เป็นคนในท้องถิ่นโดยกำเนิด เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวเข้ามาต่อเนื่อง เริ่มจากกลุ่มศึกษาดูงานการผลิตกระดาศาที่เป็นอาชีพหลักอย่างหนึ่งของชุมชนนี้ และพัฒนาเป็นโปรแกรมเที่ยวชุมชน 2 วัน 1 คืน ราคารวมที่พักแบบโฮมสเตย์ 2,200 บาท

ด้วยแนวคิดเปลี่ยนจากการเป็นชุมชนที่ขายสินค้ากระดาศา มาขายเป็นกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวเรียนรู้การทำ



**กระดาศาแทน** จนได้รับความสนใจต่อเนื่องจากคนภายในชุมชนและนักท่องเที่ยว เช่นในวันหยุดที่ผ่านมามีหมูป่าอะคาเดมีก็ติดต่อเข้ามาเพื่อทำการ์ดวันแม่จากกระดาศา และเริ่มมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่เดินทางโดยรถยนต์จากชายแดน เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีชาวจีนจากภาคใต้เข้ามาจำนวนมากอยู่แล้ว

โดยจุดเปลี่ยนที่ทำให้ชุมชนต้องหันมาพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อสร้างแหล่งรายได้ใหม่ๆ หลังจากทำการทำกระดาศาเพื่อจำหน่ายและส่งออกต่างประเทศได้รับผลกระทบหนักเป็นระลอกจากวิกฤติเศรษฐกิจในสหรัฐ ทำให้ยอดขายลดลง ชุมชนรู้ว่าไม่สามารถอยู่รอดด้วยวิธีการแบบเดิม จึงหันมาใช้ประโยชน์จากสินค้าท้องถิ่น ผันเป็นเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนที่เสริมด้วยกิจกรรมดึงดูดนักท่องเที่ยว เพื่อสร้างอาชีพแบบใหม่ๆ

ดังนั้น จากกลุ่มศึกษาดูงานเป็นหลักจึง

เริ่มขยายสู่นักท่องเที่ยวทั่วไปมากขึ้น ในช่วงไฮซีซั่นเคยมีการเดินทางเข้ามาถึง 3-5 หมื่นคน และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นในช่วงปลายปีนี้เนื่องจากทำเลที่ตั้งของชุมชนปางห้าอยู่ห่างจากวนอุทยานถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอนเพียง 15 นาที ในปัจจุบัน แม้วางยังไม่เปิดให้เที่ยวชมถ้ำหลวงอย่างเป็นทางการ ยังมีนักท่องเที่ยวจากทุกทิศเริ่มหลั่งไหลเข้าไปมากขึ้นแล้ว เพื่อไปชมบรรยากาศในบริเวณใกล้เคียงกัน และจุดชมวิวยุทธน่านนางนอนที่มีคนรู้จักในระดับหนึ่ง

จินนาลักษณ์ เสริมด้วยว่า นอกจากการได้อาชีพต้อนรับนักท่องเที่ยวจนเป็นรายได้หลัก ยังนำเรื่อง **การเลี้ยงหม่อน** มาต่อยอดเป็นนวัตกรรมที่สร้างอาชีพให้กับชุมชนอีกทาง โดยร่วมมือกับกรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมทองคำออกเป็นสินค้าพร้อมจำหน่ายควบคู่กันไป โดยชาวบ้านที่เลี้ยงไหมสามารถขายเส้นใยในราคา 100 บาท/กิโลกรัม

## แม้ว่ายังไม่เปิดให้เที่ยวชมถ้ำหลวง อย่างเป็นทางการ ยังมีนักท่องเที่ยว จากทุกทิศเริ่มหลั่งไหลเข้าไปมากขึ้นแล้ว

เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการผลิตมาส์กหน้า  
ใยไหมทองคำภายใต้แบรนด์ซิลค์ ซึ่งเป็น  
สินค้าที่ได้รับรางวัลสุดยอดนวัตกรรมแล้ว  
มาจากการคิดค้นทดลองของทีมนักเรียน  
และนักศึกษาเองภายในชุมชน จนกลายเป็น  
สินค้าที่ส่งออกไปยังประเทศเกาหลี ประเทศ  
ต้นแบบนวัตกรรมความงามด้วย

ปัจจุบันจึงมีชุมชนไม่ต่ำกว่า 500 ครัวเรือน  
ที่มีโอกาสสร้างรายได้จากการเปิดเส้นทาง  
ท่องเที่ยว และต่อยอดการพัฒนาเป็นสินค้า  
อีกทั้งยังนำจุดแข็งมาผนวกรวมกันเป็นสินค้า  
ที่แปลกใหม่ส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงเกษตรและ  
เชิงสุขภาพ เพราะในโปรแกรมเที่ยวชุมชน  
ที่เสนอขายนั้นนอกจากกิจกรรมทำกระดาษสา,  
เที่ยวสวนฝรั่ง ฯลฯ ยังมีอีกกิจกรรมไฮไลท์  
คือได้มาส์กหน้าทองคำเพื่อทดลองสินค้าเอง  
โดยตรงเพื่อเลือกซื้อเป็นของฝากกลับบ้าน  
เข้ากับแนวทางการส่งเสริมท่องเที่ยวที่  
กระจายรายได้สู่ชุมชน

จินนาลักษณ์ บอกด้วยว่า นอกจากการ  
ปรับตัวสู่การท่องเที่ยวดังกล่าว ชุมชนจะได้มี  
อาชีพเลี้ยงครอบครัวแล้ว ยังทำให้**ลดวงจร  
การทำลายธรรมชาติอื่นๆ**ได้ด้วย อาทิ ลดการ  
ตัดฟันที่ใช้ต้นไม้เพื่อนำไปทำเป็น  
ผลิตภัณฑ์ในแบบเดิม ซึ่งทำให้แต่ละปีมีการ  
ใช้ไม้จำนวนมาก

ขณะเดียวกันมีการใช้ประโยชน์จาก  
ตัวไหมในรูปแบบอื่นแทนการต้ม โดยได้นำ  
จุดเด่นของกระบวนการนี้ขอรับรองมาตรฐาน  
Eartsave ยืนยันการเป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ  
100% ซึ่งจะเป็นจุดแข็งในการทำตลาดให้  
ชุมชนมีรายได้ในระยะยาว ในยุคที่ผู้คนเริ่ม  
หันมาใส่ใจการดูแลสุขภาพแบบธรรมชาติ  
ไม่เป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อม



# คณะผู้แทนสมาคมไหมสาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมประชุมความร่วมมือกับกรมหม่อนไหม

คณะผู้แทนสมาคมไหมสาธารณรัฐประชาชนจีน เดินทางเข้าร่วมประชุมหารือกับกรมหม่อนไหม สำนักงานผลิตไหมไทยหวังร่วมมือทางการค้า วิชาการความรู้ พร้อมศึกษาดูงานธุรกิจด้านการผลิตไหมไหม

นายสมภพ จงรยทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาหม่อนไหม กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า จากกรณีที่ บริษัท การจัดแสดงผ้าไหม ชูโจว เควียนเท็ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้เดินทางมาเยี่ยมชม งานตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ 13 เมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ทำให้มีความสนใจการผลิตผ้าไหมของไทยเป็นอย่างมาก จากนั้นจึงได้ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์กรมหม่อนไหมในการเดินทางเข้ามาศึกษาดูงานอีกครั้ง พร้อมทั้งรับฟังสรุปการนำเสนอข้อมูลความรู้ด้านการส่งเสริมการผลิตไหมของประเทศไทยอย่างเป็นทางการ

ซึ่งการเดินทางมาในครั้งนี้ Mr. Tang Lin ประธานสมาคมไหมแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมด้วยคณะผู้แทนสมาคมไหมแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 15 มณฑล ได้เดินทางมาประชุมความร่วมมือ

กับกรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญเพื่อหาแนวทางความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน การเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กรมหม่อนไหม และดูงานธุรกิจผ้าไหมไทยของร้านอะราวนด์ เดอะ เนค ซึ่งเป็นร้านจำหน่ายผ้าไหมมาตรฐาน “ตรานกยูงพระราชทาน” ซึ่งได้รับสัญลักษณ์ตรานกยูงพระราชทานสีน้ำเงิน Thai Silk โดยมีนางสาววรรธณี จันทร์สิงห์ทอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท อะราวนด์ เดอะ เนค จำกัด ให้การต้อนรับ

อย่างไรก็ตาม จากการเดินทางมาประชุมหารือความร่วมมือและศึกษาดูงานของสาธารณรัฐประชาชนจีนในครั้งนี้ สมาคมไหมแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนมีความต้องการให้ผู้ประกอบการของไทยเข้าร่วมแสดงสินค้าในสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นการเชื่อมโยงธุรกิจการค้าด้านหม่อนไหมร่วมกัน และหวังว่าในการจัดงานของกรมหม่อนไหมทางสมาคมไหมแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนจะได้มีโอกาสมาร่วมจัดงานด้วยเช่นกัน